

สายการบินเอทีฮัดฉลองครบรอบ 10 ปี การเปิดเส้นทางบิน มายังประเทศไทย



- เส้นทางอาบูดาบี-กรุงเทพฯ เป็นเส้นทางที่มีการเดินทางอย่างหนาแน่นที่สุดตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

มา

- บริการที่นั่งบนเที่ยวบินจำนวน 15,960 ที่ ระหว่างเมืองหลวงทั้ง 2 ในแต่ละสัปดาห์
- เที่ยวบินตรงรายวันสู่ ภูเก็ต เริ่มให้บริการในเดือน ตุลาคม 2557



สายการบินเอทีฮัดสายการบินแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใน เดือนนี้จะทำการเฉลิมฉลอง การเปิดเส้นทางบินมายัง กรุงเทพมหานคร ฯ เมืองหลวงของประเทศไทย

สายการบินที่มีฐานการบิน ณ กรุงอาบูดาบี ได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินมาสู่ประเทศไทย ในเดือน เมษายน 2547 ให้บริการ โดยเครื่อง แอร์บัส เอ 340-500 จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่งผลให้มีการเพิ่มเที่ยวบินเป็น 3 เที่ยวบินต่อวันโดยเครื่องบิน โบอิง 777-300 อีอาร์ เป็นการให้บริการที่นั่งจำนวนทั้งสิ้น 15,960 ที่นั่งในแต่ละสัปดาห์ ระหว่าง อาบูดาบี-กรุงเทพฯ

เส้นทางอาบูดาบี-กรุงเทพฯ เป็นเส้นทางที่มีการเดินทางอย่างหนาแน่นที่สุด ในเครื่องข่ายการบินทั่วโลกของสายการบินเอทีฮัด ซึ่งในปี 2556 มีผู้เดินทางทั้งสิ้น 742,759 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2555 ถือเป็นสายการบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหารสายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “สายการบินเอทีฮัด มีประวัติอันดีเยี่ยมมาโดยตลอดในประเทศไทย ความสำเร็จเหล่านี้สืบเนื่องมาจาก การสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พันธมิตรเที่ยวบินร่วม-สายการบินแอร์เบอร์ลิน และ สายการบินบางกอกแอร์เวย์

“การเป็นพันธมิตรร่วมกับสายการบินแอร์เบอร์ลิน และ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ช่วยส่งเสริมการเดินทางที่

สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิเช่น ภูเก็ต และ เกาะสมุย ซึ่งเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลวงไปในส่วนอื่นๆซึ่งส่งผลดีทางเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่น”

“เรามีความยินดีกับการเป็นพันธมิตร และหวังว่าความร่วมมือต่อไปจะก่อให้เกิดประโยชน์ และประสบผลสำเร็จเชิงพาณิชย์”

สายการบินเอทิฮัด เมื่อเร็วๆนี้ได้ประกาศถึง แผนในการขยายการดำเนินงานในประเทศไทย โดยการเปิดตัวเที่ยวบินรายวัน สู่ภูเก็ต ที่จะเริ่มให้บริการในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ซึ่งเที่ยวบินตรง ระหว่างกรุงอาบูดาบีและภูเก็ตจะให้บริการโดยเครื่องแอร์บัส A330-200 ใน 2 ระดับชั้น ได้แก่ เฟอร์ล บิสิเนส คลาส จำนวน 22 ที่นั่ง และโครอล อีโคโนมี คลาส จำนวน 240 ที่นั่ง ซึ่งเที่ยวบินนี้ได้รับการกำหนดตารางให้มีการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมระหว่างภูเก็ต กับ ตลาดสำคัญต่างๆ ทั่วยุโรปและกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางชาวไทยสายการบินเอทิฮัดได้ให้บริการพิเศษในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง ลูกเรือชาวไทย เมนูอาหารแบบพิเศษ และเว็บไซต์ภาษาไทย

สายการบินเอทิฮัดเฉลิมฉลองก้าวอย่างที่สำคัญในการครบรอบปีที่ 10 นี้ ด้วย โดยการจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษของสายการบินฯ สู่จุดหมายปลายทางยอดนิยม 10 แห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ตัวแทนการท่องเที่ยว หรือ เว็บไซต์ของสายการบินฯ www.etihad.com/th